



EP ปักธงรายได้โตทะลุ 50% ขายไฟพุ่ง 2 เท่า

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ EP เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในปี 2566 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายรายได้รวมปีนี้จะเติบโตมากกว่า 50% โดยจะมีรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในพอร์ตลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการติดตั้ง Solar Rooftop, Solar Farm และการขายไฟฟ้าให้เอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในปีนี้อัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้ความต้องการติดตั้งเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทสามารถขายไฟฟ้าให้กับภาคเอกชนได้มากขึ้นด้วย

ส่วนโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามจำนวน 160 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม COD ซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากการไฟฟ้าเวียดนามผู้ประกอบการกลุ่มโรงไฟฟ้า และหอการค้าไทย รวมถึง

หอการค้าต่างประเทศอื่น ๆ ได้เสนอความเห็นต่อรัฐบาลเวียดนามให้เร่งรับซื้อไฟฟ้าโดยเร็ว คาดว่าจะส่งผลให้การเจรจาเรื่องอัตราซื้อไฟฟ้าใหม่และการ COD จะมีข้อสรุปได้เร็วขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 877.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.42% จากปีก่อน โดยสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีรายได้ 681.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% และรายได้ทางตรงจากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 145% แต่เนื่องจากยังไม่มีรายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเข้ามา ทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิ (ส่วนของบริษัท) เป็นเงิน 272.04 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยจ่าย 261.33 ล้านบาท (โดย 250 ล้านบาทใช้สำหรับลงทุนในโครงการลม) รวมทั้งมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 62.49 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อโครงการลม COD แล้วบริษัทก็จะพลิกกลับมามีกำไรเช่นที่แล้วมา

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



CIMBT เร่งพัฒนาไอที - ลุยช่องทางดิจิทัลสู่อาเซียน

นายพอล วอง ซี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ธนาคารให้ความสำคัญในเรื่องของดิจิทัลควบคู่กับการเติบโตในอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “To be a digital-led bank with ASEAN reach : ธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล” โดยธนาคารได้มีการลงทุนพัฒนาช่องทางดิจิทัล และแพลตฟอร์มให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการไม่สะดุด ธนาคารได้ตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ราว 15 - 20% จากปีก่อน และขยายการให้บริการการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Payment รวมถึงสนับสนุนการค้าและลงทุนระหว่างประเทศ (Cross Border) ตามแผนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เช่น ประเทศสิงคโปร์ กัมพูชา เป็นต้น สอดคล้องกับประเทศที่คนลดใช้เงินสด

นอกจากนี้ ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้าให้ไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มากขึ้น จากปัจจุบันธนาคารมีฐานลูกค้าบุคคลราว 6 แสนราย ซึ่งมีประมาณ 50% ที่ใช้บริการและทำธุรกรรมบนช่องทางดิจิทัล หรือ CIMB TH Digital Banking และในปี 2566 ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มลูกค้าให้ไปอยู่บนช่องทางดิจิทัลอีกราว 20% และจากแนวโน้มดังกล่าว ธนาคารจะมีการปรับปรุงสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบันราว 53 แห่ง ให้เป็นรูปแบบ “Wealth Center” ซึ่งตอนนี้ได้ปรับโฉมไปแล้วประมาณ 10 แห่ง คาดว่าปีนี้จะทำเพิ่มเติมอีกราว 1 - 2 แห่ง และจะทยอยปรับปรุงสาขาต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาขาที่อยู่ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตาม จำนวนสาขา 53 แห่ง ถือว่าเหมาะสมกับปริมาณธุรกรรมและฐานลูกค้าที่มีอยู่ จึงไม่มีแผนการเปิดสาขาเพิ่มเติม

พร้อมตั้งเป้าธุรกรรมด้านตราสารหนี้ผ่านช่องทางดิจิทัล ในปีนี้เติบโต 20% พร้อมกันนั้น ธนาคารยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตและความต้องการเงินทุนของลูกค้าองค์กร ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้เอกชน หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายหุ้น และติดอันดับ Top 5 ของการเป็นผู้จัดการจำหน่ายตราสารหนี้ของประเทศไทย

สำหรับทิศทางการลงทุนเชื่อในปี 2566 ธนาคารตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อราว 8 - 9% ซึ่งส่วนใหญ่จะขยายตัวในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารจะสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการออกไปลงทุนในประเทศอาเซียนและลูกค้าอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทย เนื่องจากธนาคารมีเครือข่ายสาขาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ ขณะที่ในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ธนาคารยังคงให้การดูแลต่อเนื่อง

ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ประเมินว่าทิศทางน่าจะยังคงทรงตัว หรือปรับลดลงเล็กน้อยใกล้เคียงเดิมที่ 3.3% จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการตัดขายหนี้

“เมื่อเราให้ความสำคัญกับช่องทางดิจิทัล ก็ต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก โดยในปีนี้นงฯ ลงทุนด้านไอทีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15 - 20%”

นายพอล วอง ซี คิน กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันบัญชีเงินฝากดิจิทัล CHILL D และ Speed D+ ที่เปิดตัวมาได้ผ่านแอปได้รับการตอบรับอย่างมาก โดยภาพรวมเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) และเงินลงทุน (AUM) จากช่องทางดิจิทัลเติบโตมากกว่า 200%

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





บริษัท ที-เน็ต จำกัด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที-เน็ต จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1.แบบหนังสือมอบฉันทะ
- 2.รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 107 อาคาร NC1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมครังต่อไป

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผู้ถือไปประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมน พิชญ์โรจน์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที-เน็ต จำกัด



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 : บริษัท ที-เน็ต จำกัด วันที่ 30 เมษายน 2566

ฉบับที่ 3080 วันที่ 23 เมษายน 2566 ลำดับที่ 1

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เกียรติพงษ์แมกซ์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เกียรติพงษ์แมกซ์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 46 ซอยอินทามระ 33 แขวง 2 ถนนสุขุมวิทวิจิตร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศิริ แก้วเกียรติพงษ์)

ประธานที่ประชุม

ฉบับที่ 3080 วันที่ 23 เมษายน 2566 ลำดับที่ 2

บริษัท เอลอส แอร์ซิสเต็ม จำกัด

17/63 ถนนพหลโยธินซอย 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10160

วันที่ 23 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอลอส แอร์ซิสเต็ม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บริษัท เอลอส แอร์ซิสเต็ม จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 17/63 ถนนพหลโยธินซอย 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10160

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายวิวัฒน์ สิทธิธรรมวิภา

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3080 วันที่ 23 เมษายน 2566 ลำดับที่ 3

สศช. แนะนำต้นแบบแรงงานนอกระบบเสียภาษี

นายคณุต พิชัยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า สศช. “มีการศึกษาว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย ยังไม่ได้ช่วยในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำได้เท่าไรนัก รายได้รัฐและเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งปัจจุบันกระทรวง การคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างภาษี อยู่นอกระบบภาษี ซึ่งจากการสำรวจแรงงานมีรายได้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากรายได้ภาษีในปัจจุบันมีสัดส่วน เพียงแค่ 13% ต่อจีดีพีเท่านั้น ดังนั้นหากจำเป็นต้องมีการ จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ประชาชน ก็ต้องมีกรอบปรับโครงสร้าง ภาษีให้มากขึ้น

นอกจากนี้ การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนต่าง ๆ ก็พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้สูง หรือมีรายได้เพียงประเมินตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไป จะได้รับประโยชน์มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่ากลาง กล่าวได้ว่า ในปี 2564 มีรายได้จากการเก็บภาษีทั้งสิ้น 2.8 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 88.5% ของรายได้รัฐทั้งหมด แต่หากย้อนกลับไปดูในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รายได้ภาษีต่อ คนก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รายได้ภาษีต่อ คนของไทยอยู่ระดับต่ำมากโดยตลอด ทำให้ต้องขาดดุล งบประมาณมาตลอด

ขณะที่รายจ่ายทางด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดปี 2566 จะมีค่าใช้จ่ายสวัสดิการถึง 3 ล้านล้านบาท และปี 2585 จะสูงถึง 6.5 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ภาษีไม่ได้ บุคคลธรรมดา ในปี 2564 เก็บได้ 3.38 แสนล้านบาท หรือ 12.2% ของรายได้ภาษีทั้งหมด แต่ถ้าไปดูอัตราการ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ช่วงปี 2556 - 2564 จะพบว่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแค่ปีละ 1.8% เท่านั้น ซึ่งค่ามาก โดยการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย ถือว่าเก็บได้

น้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ใน OECD “มีการศึกษาว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย ยังไม่ได้ช่วยในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำได้เท่าไรนัก ซึ่งปัญหาหนึ่งที่เราพบ ก็คือ แรงงานไทยเกือบ 3 ใน 4 อยู่นอกระบบภาษี ซึ่งจากการสำรวจแรงงานมีรายได้ ถึงเกณฑ์เสียภาษี 19 ล้านคน แต่ข้อมูลสรรพากรพบว่า มีแค่ 10.8 ล้านคน”

นอกจากนี้ การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนต่าง ๆ ก็พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้สูง หรือมีรายได้เพียงประเมินตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไป จะได้รับประโยชน์มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่ากลาง ทั้งนี้แง่การหักค่าใช้จ่าย และการหักลดหย่อนภาษี

นางสาววรรณ พิศามิน รองเลขาธิการ สศช. กล่าวไว้ว่า ข้อเสนอนโยบายของ สศช. คือ 1. ต้องมีมาตรการในการนำคนทุกกลุ่มเข้ามาอยู่ใน ระบบภาษี โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยปรับปรุง กฎหมายที่เป็นข้อจำกัดในการเข้าระบบภาษีของคนบางกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีเงินได้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี 2. ทบทวนยกเว้น ภาษีให้แก่รายได้บางประเภท เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และไม่เป็นการเอื้อประโยชน์กลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม และ 3. ทบทวนสิทธิประโยชน์การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน และ 4. สื่อสารให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการ จ่ายภาษี เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจาก การใช้ประมาณการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้น จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ ของการจ่ายภาษี อันจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

สำนักงานวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณมีประสบการณ์สูงในการดำเนินงานด้านกลยุทธ์และบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนวทางการจัดอบรมและเลือกจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานบัญชี - Update ภาษีศุลกากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการขายและโปรโมชั่น - พัฒนาศักยภาพผู้นำ
- Service 9R - Team Work - การเสริมสร้างการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720-8468 | www.thairamail.co.th | www.ibt.co.th



บอร์ด KKP ไฟเขียวปันผล 3.25 บาท ควบแจกวอร์แรนท์

นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิทินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเห็นชอบเพื่อให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท จะมีอัตราเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้เท่ากับหุ้นละ 1.5 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีมติเห็นชอบเพื่อให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องการออกและจัดสรร ‘วอร์แรนท์’ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (KKP-W5) และครั้งที่ 6 (KKP-W6) อายุ 10 เดือน และ 2 ปี 10 เดือน ตามลำดับ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราการจัดสรร 12 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ KKP-W5 และ KKP-W6 อย่างละ 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 70 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจในอนาคตของธนาคาร ตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อร้อยละ 13 ในปีนี้

“ผลประกอบการในระยะที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของกลุ่มธุรกิจฯ ที่มุ่งเติบโตโดยระมัดระวัง (Smart Growth) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง การจัดกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Segmentation) ตลอดจนการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง (Cross-Selling) โดยใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งในธุรกิจตลาดทุนของบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจฯ ส่งผลให้สินเชื่อในภาพรวมของ

ธนาคารเติบโตอย่างน่าพึงพอใจ เช่น ปี 2565 ที่สินเชื่อของธนาคารขยายตัวถึงร้อยละ 21.4 จากปีก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจฯ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมในด้านทุน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจ รองรับการแข่งขันเชื่อให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ อีกทั้งยังสามารถรักษาการปันผลในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ตั้งเป้าโตสินเชื่ออีก ร้อยละ 13”

ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของธนาคาร โดยเฉพาะการรุกหน้าบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะผ่านแอป KKP Mobile ของธนาคาร หรือบริการ Edge (เอจ) และ Dime (ไดม์) ซึ่งเชื่อว่า จะช่วยขยายฐานลูกค้าของธนาคารไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยอีกเป็นจำนวนมากที่มองหาเงินฝากดอกเบี้ยสูง ควบคู่ไปกับบริการด้านการลงทุนที่สะดวก ตอบโจทย์ และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับของเกียรตินาคินภัทร โดยบริการเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็น New S-Curve หรือหน่วยธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจฯ

ในโอกาสเดียวกัน คณะกรรมการธนาคารยังได้มีมติเห็นชอบเพื่อให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องการออกและจัดสรร KKP ESOP Warrants หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของธนาคาร และบริษัทย่อยที่กำหนดโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย ซึ่งมีราคาการใช้สิทธิ 72 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับบุคลากรในการสร้างการเติบโต และผลกำไรที่ดี ตลอดจนสร้างความผูกพันกับองค์กรในระยะยาวอีกด้วย 🌟

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพพนักงาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



ASIAN มั่นใจกำลังซื้อปีครึ่ง ทุ่มงบลงทุนต่อ 1,371 ล้านบาท

นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน บมจ.เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) กล่าวว่า เป้าหมายปี 2566 ผลประกอบการยังคงการเติบโตได้ แม้ว่า สัญญาณชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี จากการที่กำลังซื้อทั่วโลกจะยังได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดยุโรปยังคงเป็นตลาดหลักของบริษัท และบริษัทคาดว่ากำลังซื้อจะเริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้น ภายในครึ่งปีหลัง

หากมองการเติบโตของรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ คาดว่า ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงจะเติบโตได้มากกว่า 15% จากปีก่อน เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกยังมีการเติบโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับธุรกิจน้ำที่คาดว่าจะโตได้ 12% จากปีก่อน แม้ต้นทุนจะมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ความต้องการยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากตลาดประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง

สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์น้ำคาดว่าจะรายได้ปีนี้จะสามารถกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับปี 2564 ได้ จากการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์น้ำและคาดการณ์ผลการเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้น ขณะที่มองว่าธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมีแนวโน้มอ่อนตัวจากปีก่อน 10% จากที่คาดว่าตลาดสหรัฐอเมริกายังไม่มีการฟื้นตัวภายในปีนี้

ทั้งนี้ ปีนี้บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ที่ 1,371 ล้านบาท สำหรับใช้ 3 โครงการคือ งบผูกพันสำหรับขยายกำลังการผลิตและคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 ในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงจำนวน 1,173 ล้านบาท และลงทุนสายการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดและเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ใหม่จำนวน

54 ล้านบาท และใช้ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 144 ล้านบาท

ด้านผลประกอบการปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 11,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.7% จากปีก่อนที่ 9,488 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่นที่เติบโตถึง 46% และธุรกิจน้ำที่สูงขึ้น 21% ขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำรายได้ลดลง 27% และธุรกิจอาหารแช่แข็งลดลงเล็กน้อยที่ 3%

ขณะที่กำไรสุทธิส่วนของบริษัทอยู่ที่ 979 ล้านบาท ลดลง 6% จากปีก่อนอยู่ที่ 1,044 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.2 บาท/หุ้น เทียบกับปี 64 ที่ 1.28 บาท/หุ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ 18.2% จากปีก่อนที่ 19.7% เนื่องจากราคาดันทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการขายอาหารสัตว์น้ำที่ลดลง

ทั้งปี 2565 บริษัทมีปริมาณการขาย 84,597 ตัน ลดลง 8% จากปีก่อนที่ 91,665 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณการขายอาหารสัตว์น้ำที่ลดลงถึง 32% แต่บริษัทฯ พยายามชดเชยปริมาณการขายอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน โดยสัดส่วนการขายสูงสุดยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา 37% รองลงมาคือตลาดประเทศอิตาลีที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 29%

ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงกดดันราคาพลังงาน อาหารและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ แต่ปริมาณขายอาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทเพิ่มขึ้นมาชดเชยได้บางส่วน ทำให้ปริมาณการขายโดยรวมอยู่ที่ 19,432 ตัน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณการขายอยู่ที่ 20,866 ตัน 🌐

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



ธรรมนิติ
DHARMNITI

IN-HOUSE TRAINING

บริการจัดอบรมภายในองค์กรในหลายรูปแบบ

Classroom
Training



ZOOM



Microsoft Teams



Google Meet

ด้วยทีมวิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์

หลักสูตร
การจัดอบรม
ภายในองค์กร

• หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
ผู้จัดการ หัวหน้างาน

• หลักสูตรสำหรับพนักงาน
ทั้งองค์กร

• หลักสูตรทางด้าน
บริหารจัดการ

• หลักสูตรทางด้านบัญชี
และภาษีอากร

• หลักสูตรทางด้าน
กฎหมายแรงงานและธุรกิจ

• หลักสูตรทางด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อดี
ของการจัดอบรม
IN-HOUSE TRAINING

- ✓ สามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหา และกรณีศึกษา ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้มากกว่าการอบรมสัมมนาโดยทั่วไป
- ✓ ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะยังมีจำนวนผู้เข้าอบรมมากค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนจะลดลง
- ✓ สามารถใช้สถานที่อบรมภายในองค์กร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดอบรม
- ✓ เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร
- ✓ ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทุกหลักสูตรของ Public Training สามารถจัดอบรม In-House ได้

ดูหลักสูตรเพิ่มเติม



สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่...ฝ่าย **IN-HOUSE TRAINING**

โทรศัพท์ : (02) 555 0700 ต่อ 717, 719, 720 เบอร์มือถือ : (061) 404 4050, (061)-385-3330 Website : www.dst.co.th

E-Mail : chanchaia@dharmainiti.co.th, charuwanr@dharmainiti.co.th, pornpiromt@dharmainiti.co.th

— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... 1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง
เก็บชั่วโมง CPD
“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ
เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ www.dst.co.th



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmaiseminar, @dharmaitih



Download
ตารางสัมมนา

รับลงประกาศโฆษณาตามกฎหมายบังคับ

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์ **เพียง 4 ขั้นตอน** (ลงเองได้ 24 ชม.)



กฎหมายบังคับ



ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความ หนังสือเชิญประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นนิติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**



เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ	เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก	แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท	แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด



รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อายุัดทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, ใต้ถุน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพ้นสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 รอบ	300 บาท	250 บาท
แฟ้มเกจ 1 10 รอบ	2,700 บาท	2,500 บาท
แฟ้มเกจ 2 30 รอบ	9,000 บาท	7,500 บาท
แฟ้มเกจ 3 50 รอบ	15,000 บาท	12,500 บาท

หมายเหตุ

1. ราคาขึ้นอยู่กับมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีชื่อแฟ้มเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แฟ้มเกจ/1 บริษัท 3. สงวนสิทธิ์ใช้แฟ้มเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น